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Mengun frá skemmtiferðaskipum hefur verið mikið í umræðunni upp á síðkastið 
og neikvæð áhrif á bruna svartolíu á heilsufar og loftslagsmál. Hver er staðan á 
rafvæðingu hafna og hvernig er eftirliti með bruna eldsneytis í höfnum 
Reykjavíkur háttað?


